

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง เรงรัดการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ การบริหารจัดการขยะและถูงทราย การดูแลรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานแก่ผู้ว่างงาน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔) เกี่ยวกับเรื่องสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีเสนอว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่จะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

๑.๑ มอบหมายให้สำนักงบประมาณประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนให้งบประมาณจำนวนรวม ๒๐,๑๑๐.๕๕๗๒ ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย) เห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวไว้แล้ว ได้รับการอนุมัติลงสู่จังหวัดที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้บรรลุผลโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณเพื่อการนี้อีกจำนวนหนึ่งวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณเร่งรัดการพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพิจารณาตามขั้นตอนแล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

๑.๒ มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังกล่าวที่ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบ (ครั้งที่ ๑) ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

๒. การเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ และอาจเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นได้ โดยให้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยให้ชัดเจน เพื่อให้พร้อมดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. การบริหารจัดการขยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งกระสอบทรายและถุงทราย (Big Bag) ที่ใช้กันน้ำให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

๔. การดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

๔.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบร่วมกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจและความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) รับผิดชอบร่วมกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในประชาคมข่าวกรองอย่างเคร่งครัด และให้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

๕. การฝึกอบรมเพื่อสร้างงานให้แก่ประชาชนและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัย

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) รับผิดชอบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น (ประมาณ ๑ – ๒ วัน) ให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัย ให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้ เช่น การซ่อมบ้าน การทาสี เป็นต้น

เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพและมีรายได้จากการรับจ้างทำงานดังกล่าวได้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่ประสบอุทกภัยรอการซ่อมแซมและฟื้นฟูอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๑

www.cabinet.thaigov.go.th